



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ส่งออกสินค้าเกษตรไทยขยายตัวเกินดุลกว่า 5 แสนล้านบาท	เดลินิวส์
2. 'ธรรมนัส' ตรวจสอบพื้นที่ศรีสะเกษแก้ปัญหาเกษตรกรกรจากฐานราก	แนวหน้า
3. ภาพข่าว: แก้ปัญหา	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์
5. กรมวิชาการฯ ไขว่คว้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุทิ้งจากมังคุดช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม	แนวหน้า
6. ตรวจสอบทุเรียนอ่อนเกือบ4ตันเตรียมส่งออก	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. 'อภัย' เข้มทุเรียนด้อยคุณภาพกำหนดแนวทางมุ่งรักษามาตรฐาน	แนวหน้า
8. กรมประมงสั่งปิดอ้นตามัน3เดือน พื้นที่พฤษภาคมสัตว์น้ำฤดูวางไข่	แนวหน้า
9. ที่ปรึกษาฯ ถกบริหารจัดการผลไม้ปี'67	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เศรษฐกิจไทยฉลุย! ส่งออกโต7เดือนติด	สยามรัฐ
12. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ปมเพาะเกษตรกรกรมแบบใหม่	มติชน

\*\*\*\*\*

## ส่งออกสินค้าเกษตรไทยขยายตัวเกินดุลกว่า 5 แสนล้านบาท

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร**

**เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

**(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิด

เผยว่า ภาพรวมสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลกในปี 2566 ไทยมีมูลค่าการค้ารวม 2.372 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.13 จากปี 2565 ที่มีมูลค่า 2.375 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ไทยยังเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 9.51 แสนล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะประเทศคู่เจรจา ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี อินเดีย ฮังการี (ไม่รวมประเทศสมาชิกอาเซียน) พบว่า ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับคู่เจรจาทั้ง 9 ประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 3.25 หรือคิดเป็นมูลค่า 1.01 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร 7.70 แสนล้านบาท และมูลค่านำเข้า 2.40 แสนล้านบาท ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศคู่เจรจาทั้ง 9 ประเทศดังกล่าวข้างต้น 5.29 แสนล้านบาท โดย



ของไทย มูลค่าการค้าและอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า จีน ยังคงเป็นตลาดที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 4.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.60 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน (1.37 แสนล้านบาท) มันสำปะหลังฝานหรือทำเป็นเพลเลต (3.94 หมื่นล้านบาท) ยางธรรมชาติ (3.50 หมื่นล้านบาท) ส่วนมูลค่า FTA ประเทศอื่น ๆ ที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้แก่ นิวซีแลนด์ มีมูลค่า 7.39 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารสุนัข หรือ แมว (8.78 ร้อยล้านบาท)

สำหรับการเพาะปลูก (1.87 ร้อยล้านบาท) และข้าว (1.79 ร้อยล้านบาท)

สำหรับประเทศคู่เจรจาที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้ลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น ส่งออกลดลงร้อยละ 5.31 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไม้ปรุงแต่ง (4.72



ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และออสเตรเลีย สำหรับสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทุเรียน (1.39 แสนล้านบาท) ไม้ปรุงแต่ง (5.32 หมื่นล้านบาท) ยางธรรมชาติ (4.91 หมื่นล้านบาท) มันสำปะหลัง (3.99 หมื่นล้านบาท) ชินเนื้อ และเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง (3.61 หมื่นล้านบาท)

ปลาทูนากะป๋อง (8.60 ร้อยล้านบาท) น้ำตาลที่ได้จากอ้อย (8.01 ร้อยล้านบาท) ชิลี มีมูลค่า 2.42 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูนากะป๋อง (1.69 พันล้านบาท) อาหารสุนัขหรือแมว (2.94 ร้อยล้านบาท) สับปะรดปรุงแต่ง (95 ล้านบาท) และ เปรู มีมูลค่า 1.79 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.98 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูนากะป๋อง (1.30 พันล้านบาท) จ๊าวโพด

หมื่นล้านบาท) ชินเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง (1.50 หมื่นล้านบาท) อาหารสุนัขหรือแมว (1.13 หมื่นล้านบาท) เกาหลีใต้ ส่งออกลดลงร้อยละ 8.47 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาลที่ได้จากอ้อย (1.00 หมื่นล้านบาท) ยางธรรมชาติ (4.67 พันล้านบาท) ไม้ปรุงแต่ง (4.63 พันล้านบาท) อินเดีย ส่งออกลดลงร้อยละ 22.49 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (2.44 หมื่นล้านบาท) ยางธรรมชาติ (3.48 พันล้านบาท)



น้ำมันถั่วเหลือง (2.88 พันล้านบาท) ออสเตรเลีย ส่งออกลดลง ร้อยละ 7.02 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง (5.96 พันล้านบาท) อาหารสุนัข หรือแมว (3.99 พันล้านบาท) ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส (2.43 พันล้านบาท) ส่องกง ส่งออกลดลงร้อยละ 8.54 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ข้าว (4.82 พันล้านบาท) ทูเรียน (1.76 พันล้านบาท) เนื้อไก่ปรุงแต่ง (1.20 พันล้านบาท).

## 'ธรรมนัส'ตรวจพื้นที่ศรีสะเกษ แก้ปัญหาเกษตรกรจากฐานราก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ศรีสะเกษ และพบปะพี่น้องเกษตรกรสมาชิกชนกชนจ.เขื่อนราษีไศล และเขื่อนห้วยน้ำ โดยมีผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารส่วนราชการ จ.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่าย ทามมูล จ.ศรีสะเกษ

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มสมาชิกชนกชนจ.เขื่อนราษีไศล และเขื่อนห้วยน้ำ โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ได้กำกับหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาที่ค้างคาอยู่ให้หมดสิ้น โดยศึกษาและวางแผนการแก้ไขตั้งแต่ฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ร่วมกิจกรรมบุญกุ่มข้าวใหญ่ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีพื้นบ้านอีสานอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15672

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 15.73

Ad Value: 19,662.50

PRValue (x3): 58,987.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: แก้ปัญหา



แก้ปัญหา : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ศรีสะเกษ รับฟังปัญหาเกษตรกรกลุ่มสมาชิกคนจนเขื่อนราษีไศล และเขื่อนห้วยนา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่ค้างคาอยู่ ศึกษาและวางแผนการแก้ไข ตั้งแต่ฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็ว



📌 ลงพื้นที่...นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ โคกหนองรังกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ภายใต้แนวคิด "ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวชอุ่มภาคแห่งโลกสีเขียว" ร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

## กรมวิชาการฯ ไขว้ วัตรกรรมผลิตภัณฑ์ วัสดุทิ้งจากมังคุด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า มังคุดเป็นไม้ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ แต่กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปมีเศษเหลือทิ้งกลายเป็นปัญหาขยะจำนวนมาก วิธีการที่เกษตรกรส่วนใหญ่กำจัดจะนำไปเผาทิ้ง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด แต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จึงศึกษาวิจัยนำสิ่งเหลือทิ้งเหล่านี้มากลับมาทำให้เกิดประโยชน์โดยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบและขยายผล

ผู้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ

ด้านนางปิยะมาศ โสมภีร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กล่าวว่า จากงานวิจัยได้ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค ทีมวิจัยจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าจากสิ่งเหลือทิ้งจากมังคุด โดยนำเปลือกมังคุดมาวิจัยและพัฒนาทำให้ได้ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้า ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารบูร น้ำมันกานพลูและน้ำมันทีทรี สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่สกัดร่วมกับเอทานอล มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า จึงออกแบบผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าที่ใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด 4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ แป้งโรยเท้า, สเปรย์ดับกลิ่นเท้า, แผ่นรองรองเท้า และสติกเกอร์แปะรองเท้า รวมทั้งขยายผลโดยการนำไปถ่ายทอดเทคนิควิธีการต่างๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน



## ตรวจพบทุเรียนอ่อนเกือบ4ตันเตรียมส่งออก ทีมเล็บเหยี่ยว สวพ.6พบอีกครั้งขึ้นแบล็กลิสต์

จันทบุรี - ทีมเล็บเหยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทย สวพ.6 ตรวจพบทุเรียนอ่อนเกือบ 4 ตันในล้งคัดแยกผลไม้เขต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ชูเจออีกครั้งขึ้นแบล็กลิสต์ ขณะ "ชลธิ นุ่มหนู" เผยเริ่มตรวจพบการตัดรูทุเรียนในหลายพื้นที่หลังประเทศจีนมีความต้องการสูง

นายชลธิ นุ่มหนู นายกสมสัมพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลการค้าเงินงานแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก กมช.การเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อช่วงคืนวันที่ 27 มีนาคม ได้รับแจ้งจากทีมเล็บเหยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6(สวพ.6) ว่าได้เข้าตรวจสอบทุเรียนที่กำลังรอการตรวจคุณภาพเพื่อการส่งออกในล้งแห่งหนึ่งเขต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี จนได้พบทุเรียนไม่ได้คุณภาพเกือบ 4 ตัน

เจ้าหน้าที่ได้ทำการพ่นสีพร้อมแจ้งไม่ให้นำไปทำการส่งออก แต่สามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ทำการตักเตือนเจ้าของล้ง และแจ้งให้เจ้าของล้งทราบว่า หากยังกระทำการในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 จะถูกขึ้นแบล็กลิสต์การส่งออกอย่างแน่นอน

"ต้องขอขอบคุณทีมเล็บเหยี่ยว และเจ้าหน้าที่ สวพ.6 ที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการส่งออกทุเรียน จนกระทั่งพบทุเรียนอ่อนเกือบ 4 ตัน และขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเพราะหากมีทุเรียนไม่ได้คุณภาพหลุดออกไป



ประเทศปลายทางตั้งแต่ต้นฤดู จะทำให้ราคาทุเรียนร่วงลงอย่างแน่นอน"

ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจทุเรียนภายในล้งดังกล่าว ปรากฏว่าเจ้าของล้งไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร จนทำให้เจ้าหน้าที่ทีมเล็บเหยี่ยวต้องประสานไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายงานความมั่นคง และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย

จากการขอตรวจสอบเอกสารตรวจก่อนตัดทุเรียนที่กองอยู่ในล้ง พบว่ามีการแสดงเอกสารตรวจก่อนตัดที่ระบุว่า ตัดมาจากสวนใน อ.แก่งลงจ.ระยอง และอีกส่วนเจ้าของล้งอ้างว่าตัดมาจาก จ.ตราด แต่ไม่มีเอกสารตรวจก่อนตัด เจ้าหน้าที่จึงให้เจ้าของล้งคัดเลือกทุเรียน 1 ลูก เพื่อทำการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้ง 28%

เมื่อทีมเล็บเหยี่ยวได้ล้งให้มีการคัดแยกทุเรียนที่คาดว่าจะเป็นที่ทุเรียนดีอยู่คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกมา ซึ่งเมื่อตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งอีกครั้ง ได้ 32% จึงอนุญาตให้ดำเนินการบรรจุทุเรียนที่ได้คุณภาพส่งออก

นายชลธิ ยังบอกอีกว่าจากข้อสงสัยของสมพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก พบว่าในช่วงต้นฤดูที่ทุเรียนกำลังจะออกสู่ตลาดนั้น เริ่มมีการตรวจพบว่าการตัดรูทุเรียนในหลายพื้นที่ เนื่องจากผู้ค้าทั้งคนไทยและต่างชาติที่ล้งตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเพื่อบรรจุทุเรียนส่งขาย แต่ไม่สามารถหาทุเรียนบรรจุใส่ตู้ได้จนทำให้มีขบวนการตัดรูทุเรียนเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับข้อมูลของ สวพ.6 ที่ระบุว่าในช่วงเทศกาลเซ็งเม้งที่ประเทศจีน ทำให้มีความต้องการผลไม้เพื่อใช้ในเทศกาลเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สวพ.6 จะยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทุเรียนในโรงคัดบรรจุ และได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกร มีอดีต และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุไม่ตัด ไม่ซื้อ ไม่ขายทุเรียนด้อยคุณภาพ.



# 'อภัย' เข้มทุเรียนด้วยคุณภาพ กำหนดแนวทางมุ่งรักษามาตรฐาน

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่าได้ถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออก (จ.จันทบุรี ตราด และระยอง) นำมาสู่การกำหนดแนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพฯ ปี 2567 สำหรับสถานการณ์การผลิตทุเรียน ในปี 2567 มีเนื้อที่ให้ผล 424,729 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 34,552 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 823,989 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 46,984 ตัน คิดเป็น 6% โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับควบคุมคุณภาพของทุเรียนตั้งแต่สวนจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งออก รักษาสัดส่วนตลาดทุเรียนในจีน จึงกำหนด 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การควบคุมคุณภาพผลผลิตที่แหล่งผลิต (สวน) เพื่อให้เกษตรกรมีอดีต แผลงรับซื้อ ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการค้า การซื้อขายทุเรียน และยกระดับคุณภาพของทุเรียน 2.การขึ้นทะเบียนนักคัดค้านักตัดทุเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานนักคัดค้านักตัดทุเรียน โดยขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดทำระบบนักคัดค้านักตัด เพื่อให้มีฐาน

ข้อมูลในการตรวจสอบ และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศ

3.การควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก (โรงคัดบรรจุ) ชูปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน สวพ.6 กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบหนังสือรับรองผลการตรวจจากสวน ตามมาตรการตรวจก่อนตัด และออกใบสรุปผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ตรวจสอบก่อนปิดตู้ส่งออก โดยก่อนวันประกาศเก็บเกี่ยวทุเรียน ตรวจทุกชิปเมนต์ที่จะส่งออก และหลังประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียน ทำการแบ่งเกรดสีโรงคัดบรรจุตามข้อมูลผลการตรวจก่อนวันประกาศเก็บเกี่ยว (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) โดยวิธีสุ่มตรวจ และตรวจเข้มเพิ่มความถี่ในกลุ่มโรงคัดบรรจุสีแดง และสีเหลือง

4.การควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดในประเทศ (ค้าส่ง-ค้าปลีก) ตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และ 5.การสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ และกรมประมง สนับสนุนการแก้ปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพฯ พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานโดยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรรายแปลง และส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มแล้วสนับสนุนให้รับรอง GAP แบบกลุ่มเพื่อเตรียมการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับตลาดส่งออกในอนาคต

## กรมประมงสั่งปิดอวนตามัน3เดือน พื้นที่ทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูวางไข่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2567 ช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2567 ในเขตพื้นที่บางส่วนของ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ และจ.ตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร เพื่อควบคุมการทำประมง หวังสร้างความอุดมสมบูรณ์ และคงความสมดุลทรัพยากรสัตว์น้ำ โดย นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศใช้ มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอันดามัน ประจำปี 2567 ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ด.สไต้ไทย อ.เมือง จ.กระบี่ มีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผวจ.กระบี่ เข้าร่วมในพิธี

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ผลสำรวจปีที่ผ่านมาพบว่า ในช่วงเวลาการบังคับใช้มาตรการ พบสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีความสมบูรณ์เพศสูง และสัตว์น้ำวัยอ่อนมีความชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในพื้นที่มาตรการ สอดคล้องกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำให้คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนสู่ลูกหลาน

อธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า

เมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน เริ่มมีการผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมประมงมุ่งเน้น และให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรสัตว์น้ำ และคงความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศให้ยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดและประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2528 ในช่วงเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยได้กำหนดเงื่อนไขการทำประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรัง ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร ร่วมกับการรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูลทางวิชาการที่มีความสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการให้ตอบสนองต่อสภาพการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำปัจจุบันอย่างเหมาะสม หากพบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายจะเป็นความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้

## ที่ปรึกษาฯ ฤกษ์บริหารจัดการผลไม้'67

นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา ร.มว. มีอยู่ 4 กิจกรรมหลัก เกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มว.เกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2567 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจสำคัญ 10 ชนิด (ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ มะม่วง สับปะรด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ) ตามที่กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ปี 2567 ซึ่งมีประมาณ 6.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 3 และเพื่อเสริมศักยภาพการแปรรูปสินค้าผลไม้และขยายตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการผลไม้

มีอยู่ 4 กิจกรรมหลัก นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 - 2570 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการของกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2570 โดยที่ประชุมได้มอบหมายขอให้มีการทบทวนเพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อเป็นกรอบการทำงานให้แก่จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งที่ประชุมได้รับทราบ

สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567) ภาคการเกษตรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยทุเรียน มีปริมาณ 823,898 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีปริมาณ 776,914 ตัน มังคุด มีปริมาณ 139,916 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีปริมาณ 121,168 ตัน เงาะ มีปริมาณ 154,646 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีปริมาณ 140,921 ตัน ส่วนลองกอง มีผลผลิตลดลงอยู่ที่ 7,105 ตัน ลดลงจากปี 2566 ที่มีปริมาณ 7,251 ตัน เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลลดลงจากการโค่นสวนต้นลองกองที่ปลูกพร้อมกับไม้ผลอื่น ๆ และส่วนใหญ่เป็นสวนผสม เกษตรกรลดการดูแล ขณะที่ผลผลิตไม้ผลจะออกสู่ตลาดกระจุกตัวในเดือนพฤษภาคมนี้

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27196

Col.Inch: 12.49 Ad Value: 22,482

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 67,446

คลิป: สีสี่



เกษตรวันนี้.....● พิธีภักดิ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับปี  
เทอมหน้าร้อน Summer เตรียม 3 Activity สุดพิเศษ บนพื้นที่  
374 ไร่ ที่ทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมไป  
พร้อมกันและเพลิดเพลิน สนุก มีสาระ ไปพร้อม ๆ กันทั้ง  
ครอบครัว.....● Activity 1 MADO Farm Academy เปิด  
บ้านแปลงเกษตร Mado Farm Academy พร้อมห้องนัก  
วิทยาศาสตร์ตัวน้อย Activity 2 ท่องเที่ยววิถีเกษตรไทย พานั่งรถเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์  
กลางแจ้งและเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ Activity 3  
วันที่ 27-28 เมษายน 2567 ก่ายครอบครัวเรียนรู้ Family Day Camp สนุกยก  
ครอบครัว 2 วัน 1 คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2529-2212-13, 08-7359-  
7171 คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ [www.wisdomking.or.th](http://www.wisdomking.or.th) หรือ facebook / Line  
ID : @wisdomkingmuseum.....● นายกะหล่ำปลี

# เศรษฐกิจไทยฉลุย!ส่งออกโต7เดือนติด

สนง.เศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเศรษฐกิจไทยเดือนก.พ.มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 นายพรชัย รัฐระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน

ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.7 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 5.7 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 63.8 จากระดับ 62.9 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดในรอบ 48 เดือน สะท้อนความเชื่อ

หน้า 8

## เศรษฐกิจ ต่อจากหน้า 1

มั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริโภค

ในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -20.1 และ -10.0 ตามลำดับ และรายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -1.7

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 27.1 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 16.4 ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -29.4 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -7.7 และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -0.5 ขณะที่ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -15.4

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปแบบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 23,384.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 3.6 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินค้าในหมวดหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และหมวดเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ โดยขยายตัวร้อยละ 35.0 24.9 และ 18.0 ตามลำดับ นอกจากนี้ สินค้า

ข้าว ยางพารา นมและผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 53.6 31.7 26.5 และ 21.5 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และน้ำตาลทราย ชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ปรับตัวดีขึ้นในตลาดทวีปออสเตรเลีย สหรัฐฯ และอินโดจีน-4 ที่ขยายตัวร้อยละ 26.4 15.5 และ 4.5 ตามลำดับ รวมทั้งกลุ่มตลาดอื่น ๆ อาทิ ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) ที่ขยายตัวร้อยละ 46.4

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานสำหรับภาคบริการมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 3.35 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 58.6 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 39.7 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 22.2 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 9.1 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 6.9 ขณะที่ภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -7.5 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -0.6 จากการลดลงของผลผลิตในหมวดพืชผลสำคัญ อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ข้าวโพด ยังคงขยายตัว สำหรับภาค

อุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 90.0 จากระดับ 90.6 ในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ร้อยละ -0.77 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.43 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 62.2 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ในระดับสูงที่ 251.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16819

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 9.17

Ad Value: 10,087

PRValue (x3): 30,261

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: บมเพาะเกษตรกรรมแบบใหม่



## ● บมเพาะเกษตรกรรมแบบใหม่

นายเกรียงไกร เอียนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ โครงการต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และบ่มเพาะแนวทางเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ (Smart Agriculture Industry (SAI) in Bangkok) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือเรียกว่า เกษตร On demand